



Phát Hành Ngay

Ngày 27 tháng Ba, 2024

Liên Lạc Truyền Thông:

ACHealth-PIO@acgov.org

Chào Mừng Quý Vị đến Alameda County Health

Cơ Quan Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe giới thiệu tên và hình ảnh mới

Alameda County, CA – Cơ Quan Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe Quận Alameda hôm nay thông báo tên mới là Alameda County Health (gọi là AC Health). Trụ sở chính của cơ quan tọa lạc tại San Leandro và phục vụ hơn 1.7 triệu cư dân ở một trong những quận đa dạng nhất quốc gia, AC Health vẫn chú trọng vào công bằng y tế và chăm sóc toàn diện cho con người.

Với nhiều phòng ban và chương trình liên cơ quan, và hợp tác với hơn 300 tổ chức cộng đồng, AC Health tiếp tục cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho các cư dân Quận Alameda, bao gồm: sức khỏe công cộng, sức khỏe hành vi, sức khỏe môi trường, EMS, dịch vụ gia cư và vô gia cư, và nhiều chương trình thúc đẩy khả năng dùng dịch vụ chăm sóc và thu hẹp khoảng cách sức khỏe.

Nỗ lực đổi tên một phần được rút ra từ những bài học từ đại dịch, khi thông tin có thể truy cập, rõ ràng, và dễ hiểu được chứng minh là điều rất quan trọng cho các cư dân tìm kiếm dịch vụ hỗ trợ cần thiết cũng như hướng dẫn sức khỏe đáng tin cậy và thông tin y tế.

“AC Health đóng vai trò quan trọng trong hỗ trợ và bảo vệ sức khỏe của các cư dân Quận Alameda, và điều này bảo đảm cư dân hiểu rõ cần đi đâu để được dịch vụ và tài nguyên có thể cứu lấy tánh mạng của họ,” Giám Thị kiêm Chủ Tịch Ủy Ban Khu Vực 5 của Quận Alameda là Keith Carson cho biết. “Tên mới sẽ giúp chia sẻ thông tin và gửi thông điệp đến cộng đồng dễ dàng hơn, và sau cùng là cho người dân dễ hiểu hơn tất cả những gì Quận cung cấp thông qua AC Health.”

Tên mới của Cơ Quan được đặt ra theo ý kiến và thông tin phản hồi từ nhân viên và các đối tác cộng đồng để tạo điều kiện có được một tên hiệu phản ánh các dịch khác nhau hỗ trợ cho các cộng đồng và nhu cầu đa dạng của Quận Alameda. AC Health sẽ dần dần chuyển đổi thông tin truyền thông, bảng hiệu tòa nhà, và các tài liệu kinh doanh chính thức trong năm tới. Mạng lưới mới sẽ ra mắt vào mùa hè này, với mục đích chính là dễ tìm thông tin hơn, từ nhiều điểm truy cập/tìm kiếm và nâng cao khả năng truy cập cho người bị suy yếu thính lực và người nói những ngôn ngữ khác nhau.



“Dù tên và biểu trưng mới thay đổi, nhưng cấu trúc và sức mạnh của cơ quan và cam kết với những người chúng tôi phục vụ vẫn giữ nguyên,” giám đốc Cơ Quan Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe của Quận là Colleen Chawla nói. “Có rất nhiều hợp tác giữa các phòng ban và chương trình nhằm cung cấp dịch vụ phẩm chất cao và cải tiến kết quả sức khỏe cho các cư dân Quận Alameda—tên hiệu mới này sẽ làm nổi bật những kết nối này rõ ràng hơn và dành cho khách hàng và cộng đồng của chúng tôi.”

Mặc dù sứ mệnh, tầm nhìn, và cấu trúc tổ chức của cơ quan và các phòng ban vẫn giữ nguyên, các thay đổi tên sau đây sẽ áp dụng kể từ ngày 27 tháng Ba, 2024:

- **Alameda County Health (AC Health)**
Trước đây: Cơ Quan Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe Quận Alameda (Health Care Services Agency, hay HCSA)
- **AC Health, Ban Sức Khỏe Hành Vi (AC Health, Behavioral Health Department hay ACBHD)**
Trước đây: Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe Hành Vi Quận Alameda (Alameda County Behavioral Health Care Services, hay ACBH)
- **AC Health, Ban Sức Khỏe Môi Trường (AC Health, Environmental Health Department, hay ACEHD)**
Trước đây: Ban Sức Khỏe Môi Trường Quận Alameda (Alameda County Department of Environmental Health, hay DEH)
- **Ban Sức Khỏe Công Cộng AC (AC Health Public Health Department, hay ACPHD)**
Trước đây: Ban Sức Khỏe Công Cộng Quận Alameda (Alameda County Public Health Department, hay ACPHD)
- **AC Health, Dịch Vụ Gia Cư và Vô Gia Cư (AC Housing and Homelessness Services, hay AC Health H&H)**
Trước đây: Văn Phòng Chăm Sóc và Điều Phối Vô Gia Cư (Office of Homeless Care and Coordination, hay OHCC)
- **AC Health, Trường Học và Cộng Đồng Lành Mạnh**
Trước đây: Trung Tâm Trường Học và Cộng Đồng Lành Mạnh

Cơ Quan EMS Quận Alameda và HealthPAC vẫn giữ tên hiện tại.

Xin vào Health.AlamedaCountyCA.gov để biết thêm thông tin về cơ quan

Thông báo trong báo chí: Tiếng Việt (Vietnamese)

###



Đôi Nét về Alameda County Health

Cơ Quan Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe Quận Alameda là một cơ quan chính phủ thúc đẩy và bảo vệ sức khỏe và an toàn cho tất cả những người sinh sống, làm việc, học tập, và vui chơi tại Quận Alameda. Khắp các phòng ban Sức Khỏe Môi Trường, Sức Khỏe Hành Vi, và Sức Khỏe Công Cộng, và chương trình chánh bao gồm đáp ứng khẩn cấp, sử dụng dịch vụ chăm sóc, và dịch vụ vô gia cư, chúng tôi phối hợp và hợp tác với các tổ chức cộng đồng để hỗ trợ hệ thống an toàn vững mạnh, xây dựng cộng đồng kiên cường và cải tiến sức khỏe cho mọi người. Chúng tôi tập trung vào công bằng y tế thông qua các chương trình và thay đổi hệ thống để giảm khoảng cách cho những người và cộng đồng phục vụ.